

VIẾNG LIỆT SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn thể tỉnh và đại biểu thành phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã

cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý

tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng phôi mận niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo

trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đề ra trong năm 2019; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

trong phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đưa nước sạch về nông thôn, những nét văn hóa đặc sắc của Thái Bình như: di tích quốc gia đặc biệt đến Trần, chùa Keo, hát chèo, múa rối nước... Y tế Thái Bình cũng có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, Trường Đại học Y Dược Thái Bình là nơi đào tạo rất nhiều sinh viên cho nước bạn Lào. Hiện có 281 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khái quát về cơ cấu, tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là HĐND tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Thái Bình sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực với các tỉnh, thành phố của Lào nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp.

CHDCND Lào bày tỏ vui mừng, vinh dự được thăm và làm việc tại Thái Bình; phần khởi khi được quay lại Thái Bình lần hai, thấy sự thay đổi, phát triển vượt bậc của Thái Bình trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của Lào vào năm 2021, Quốc hội Lào mong muốn nghiên cứu, học hỏi cơ chế hoạt động của Văn phòng Quốc hội cũng như bộ máy giúp việc của Quốc hội Việt Nam, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng như việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh mà Văn phòng Quốc hội Việt Nam đang triển khai; đồng thời, tìm hiểu cơ chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình đã đáp ứng được nguyện vọng và chương trình công tác của Đoàn. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thái Bình dành cho Đoàn và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND,



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thăm Công ty TNHH Điện cơ AIDI.

Ảnh: NGỌC TRÂM

UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thái Bình sẽ sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đã đến thăm Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP và Công ty TNHH Điện cơ AIDI (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng).

Tại Công ty MXP, ông Nguyễn Thế Phương, Tổng giám

đốc đã báo cáo về sự phát triển của Công ty. Đến nay MXP có 6 nhà máy tại Thái Bình, giải quyết việc làm cho 15.200 lao động với mức lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng. Thời gian qua Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao. Hiện nay MXP đang là nhà sản xuất cho các nhãn hàng nổi tiếng như: Lululemon, Under

Amour, Marmot, Patagonia, Gap, The Northface... Các sản phẩm được sản xuất bởi MXP đã thâm nhập sâu vào thị trường Mỹ, Canada, hiện đang vươn ra nhiều nước khác ở châu Âu, châu Á. 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu xuất khẩu của Công ty đạt gần 80 triệu USD, doanh thu dự kiến năm 2019 theo hợp đồng xuất khẩu đã ký kết đạt khoảng 270 triệu USD.

KỶ NIỆM 60 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Sở Xây dựng.

Ảnh: NGỌC LINH

Sáng ngày 26/4, tại khách sạn Đầu khí (thành phố Thái Bình), Sở Xây dựng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sinh, Thủ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Kiến trúc Thái Bình (nay là Sở Xây dựng Thái Bình) một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật trọng yếu của tỉnh, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về kiến trúc, xây dựng bao gồm công tác quy hoạch, kế hoạch, kiến trúc, xây dựng, thẩm định thiết kế dự toán các công trình xây dựng thuộc tỉnh quản lý, thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng, giúp UBND tỉnh xây dựng cơ bản, trực tiếp quản lý các đơn vị trực thuộc, các công trình xây dựng trên địa

bản tỉnh theo quy định phân cấp của UBND tỉnh.

Trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển, ngành Xây dựng Thái Bình luôn gắn liền với sự phát triển của ngành Xây dựng cả nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Xây dựng Thái Bình đã có những đổi mới mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung. Bước vào giai đoạn đổi mới, ngành Xây dựng Thái Bình luôn chủ động, tích cực tham mưu cho

UBND tỉnh thực hiện quản lý trên tất cả các lĩnh vực, từ quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng, nhà ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, trong đó phải kể tới công tác quy hoạch rất được quan tâm, đi trước một bước...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, đồng chí Thủ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao những nỗ lực của ngành Xây dựng Thái Bình đã vượt qua bao khó khăn, thử thách và đã cơ sở vững chắc liên tục, nhanh chóng và toàn diện về số lượng, chất lượng của đội ngũ những người làm xây dựng, về tổ chức, bộ máy, năng lực và kinh nghiệm của các cơ quan quản lý ngành... Trong thời gian tới, đồng chí Thủ trưởng mong muốn toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành Xây dựng Thái Bình tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới công tác quản lý, tăng cường áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ xây dựng hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong trang cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã thường xuyên quan tâm đến Thái Bình. Để giữ vững, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới ngành Xây dựng Thái Bình tiếp tục tham mưu

giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng. Tham mưu giúp UBND tỉnh thể chế kịp thời các văn bản pháp luật của trung ương, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý trật tự xây dựng bảo đảm hiệu quả, đúng thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu giúp UBND tỉnh quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện, quy hoạch xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung, mở rộng các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, hệ thống giao thông và thủy lợi phục vụ sản xuất... Tập trung thực hiện chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 5 năm và hàng năm. Trong đó, ưu tiên phát triển nhà ở công nhân, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, xây dựng tác phong, kỷ luật, kỷ cương, lễ lối làm việc, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí trong hành động...

Nhân dịp này, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Sở Xây dựng; trao 5 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Thái Bình.

PHẠM HƯNG

PHÁT ĐỘNG TIÊU THỤ THỊT LỢN...

(Tiếp theo trang 1)

của các hộ chăn nuôi tối thiểu từ 10kg trở lên. Dự kiến lượng thịt lợn tiêu thụ được là 23,7 tấn (tương đương khoảng 300 con lợn thịt), bằng 4% tổng đàn con lợn hiện có. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê số lượng lợn khỏe đến kỳ xuất bán, lập danh sách các hộ, cơ sở giết mổ trên địa bàn, phối hợp với các đầu mối của các cơ quan, đơn vị tổ chức giết mổ, tiêu thụ lợn theo địa bàn được phân công. Các xã, thị trấn phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi. Đây mạnh tuyên truyền, vận động người dân không quay lưng với thịt lợn mà tiếp tục tiêu thụ, sử dụng thịt lợn an toàn.

thịt lợn thịt cho người chăn nuôi xã Nguyễn Xá với trọng lượng gần 3 tạ; Công an huyện tiêu thụ 20 con lợn từ 80 - 100kg/con cho người chăn nuôi xã Đồ Sơn.

\* Chiều ngày 26/4, huyện Vũ Thư phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn huyện tới lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn.

Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến ngày 26/4, huyện Vũ Thư đã tiêu hủy trên 23.000 con lợn, tương đương trên 1.200 tấn lợn. Ước tính trên địa bàn huyện còn khoảng 80% tổng đàn lợn vẫn đang khỏe mạnh, tuy nhiên do ảnh hưởng của bệnh dịch nên khâu tiêu thụ lợn gặp rất nhiều khó khăn.

Huyện ủy, UBND huyện phát động đảng viên, cán bộ, công

chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký mua của các chủ chăn nuôi có lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán, định mức tiêu thụ tối thiểu 10kg lợn hơi/người. Huyện quán triệt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị nếu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tiêu thụ thịt lợn. Đợt 1, ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Huyện ủy, UBND huyện

phát động 925 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của 45 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký tiêu thụ khoảng 10 tấn thịt lợn hỗ trợ người chăn nuôi đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân không quay lưng với thịt lợn.

Trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi gây nhiều thiệt hại nặng nề, phong trào tiêu thụ thịt lợn là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện

Vũ Thư sẽ chia với khó khăn của người chăn nuôi, động viên bà con vươn lên ổn định sản xuất.

\* Chiều ngày 26/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các tổ chức hội thành viên và các doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh góp phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt nội dung thông báo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các tổ chức hội và doanh nghiệp thành viên gương mẫu sử dụng thịt lợn trong thực đơn các bữa ăn hàng ngày trong doanh nghiệp và sử dụng thịt lợn làm quà cho gia đình cán bộ, công nhân, người lao động nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Mỗi doanh nghiệp chủ

động đăng ký mua lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán của các chủ chăn nuôi. Nhằm đạt hiệu quả của hoạt động hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp thông tin về giá cả thị trường, địa chỉ có lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cần hỗ trợ tiêu thụ cho các doanh nghiệp mua để bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn của công nhân, người lao động và gia đình của họ. Trong đợt 1 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiêu thụ thịt lợn hơn 100 tấn lợn thịt cho các chủ chăn nuôi có lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay từ hội nghị, đã có 20 tổ chức hội và doanh nghiệp đăng ký tiêu thụ gần 30 tấn lợn thịt cho người chăn nuôi.

CÔNG ĐIỆN KHẨN...

(Tiếp theo trang 1)

Từ ngày 12/02/2019 đến hết ngày 22/4/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 269 xã, thị trấn của 8/8 huyện, thành phố; dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, đã phát sinh ở một số trang trại, gia trại; tổng số lợn đã phải tiêu hủy là 210.697 con, với khối lượng lợn là: 10.804.502kg. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng khoảng trên 76.500 con lợn thịt khỏe mạnh, đến kỳ xuất bán nhưng chưa tiêu thụ được; nếu số lượng lợn thịt trên không sớm được tiêu thụ thì nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi dẫn đến phải tiêu hủy, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước.

Để hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước; thực hiện Thông báo số 668-TB/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các cơ quan của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là các đơn vị):

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tiêu thụ, sử dụng thịt lợn an toàn, không "quay lưng lại" với thịt lợn để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi.

- Phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, mỗi người mua hỗ trợ từ 10kg thịt lợn hơi trở lên; trước hết thực hiện đợt 1 ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019. Việc đăng ký hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt được thực hiện như sau: Đối với đơn vị cấp tỉnh thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp phân bổ về các huyện, thành phố; đối với các đơn vị cấp tỉnh có bộ phận đóng trên địa bàn huyện, thành phố (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quân đội,...) thì chỉ đạo các bộ phận này đăng ký hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi bộ phận này công tác; đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã thì đăng ký trực tiếp việc tiêu thụ thịt lợn ngay trên địa bàn của huyện, xã đó.

- Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với người chăn nuôi, thành phố được phân bổ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt khỏe mạnh cho địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ những đàn lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán.

- Khẩn trương chỉ đạo thống kê số lượng lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cần tiêu thụ, ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ cho các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn; lập danh sách các cơ sở, hộ giết mổ đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có đủ năng lực, sẵn sàng phục vụ giết mổ lợn khi các đơn vị cấp tỉnh, huyện có nhu cầu mua thịt lợn tại địa phương. Cử cán bộ làm đầu mối trực tiếp liên hệ kết nối giữa các xã, các trang trại, gia trại chăn nuôi có lợn khỏe mạnh; các cơ sở, hộ giết mổ đảm bảo điều kiện với các đơn vị tham gia hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn của địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh từng thời điểm để người dân biết.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Làm đầu mối cung cấp thông tin về lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ. Lập danh sách các đơn vị cấp tỉnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt phân bổ về các huyện, thành phố. Phân công cán bộ phối hợp, hỗ trợ cơ sở kiểm tra, xác định lợn khỏe mạnh ở các trang trại, gia trại và làm đầu mối trực tiếp giết mổ lợn tại các cơ sở giết mổ, hộ giết mổ ở các địa phương. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Phát động các doanh nghiệp sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày cho công nhân, người lao động; đồng thời, phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn trong công nhân, người lao động của các doanh nghiệp; tổng lượng tiêu thụ tối thiểu 100 tấn lợn hơi.

5. Sở Tài chính: Gửi thông báo giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh từng thời điểm cho các huyện, thành phố làm cơ sở tính giá thu mua cho người chăn nuôi và gửi cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình để thông báo trên Đài.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Thông báo kịp thời giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh từng thời điểm để người dân biết.

Nhận Công điện này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện.

ĐẠI HỘI MTTQ HUYỆN VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trong nhiệm kỳ có 125 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư phấn đấu hàng năm triển khai có hiệu quả 5 nội dung vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 90% trở lên số hộ và số khu dân cư đạt gia đình, khu dân cư văn hóa, quý vị người nghèo 2 cấp đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm... Để đạt các mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng 5 chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 65 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XVIII.

CÔNG AN THÀNH PHỐ Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày. Vì thế, lượng người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố Thái Bình dự kiến sẽ đông hơn so với ngày thường. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố đã sớm thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo đó, Công an thành phố huy động quân số ứng trực 24/24 giờ. Trong đó, tập trung lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và các vùng giáp ranh, các đầu mối giao thông phức tạp, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí... Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

ĐỨC DŨNG